

รายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภา	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภา	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภา	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๕	นายภทกรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภทกรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	
๖	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคณานนท์	
๗	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	
๘	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๙	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๑๐	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๑๑	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๒	นางสุภา สมทรง	สท.เขต ๑	สุภา สมทรง	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	ลา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขานุการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคดีรัตน์	
๖	นายวัชระ มยุระเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	วัชระ มยุระเป็นชะ	
๗	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้ากองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๘	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้ากองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๙	นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรัมย์	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑาทิพย์ ใจรัมย์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
นายธวัชชัย ไชยเทพ  
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๕๕ และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ และข้อ  
๒๑ กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดสมัย  
ประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในคราว  
ประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสมัย  
สามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒  
มีนาคม ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
นายราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ  
ประชุมก็ต้องขอทักทายผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เนื่องจากมีพนักงานของเทศบาลเสียชีวิต ๑ คน คือครูผู้ช่วยผู้ดูแล  
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงดนม ซึ่งเพิ่งมาปฏิบัติงานเมื่อวันที่  
๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ จึงขอให้ที่ประชุมยื่น  
สงบบ้าง ๑ นาที ขอบคุณมาก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ

๑.๑ ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีแข่งขันโมโตครอส ซึ่งจัดแข่งขัน ๒ วัน  
คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๑ กรกฎาคม ณ สนามโมโตครอสทุ่งขนอม  
หมู่ที่ ๑๒ โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. และ  
ได้รับเกียรติจากท่านทรงพล สวาทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด ฉะนั้น ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเข้าร่วม  
กิจกรรม

๑.๒ แนะนำพนักงานจ้างทั่วไป ๒ ท่าน

- นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรังษี

- นายสุขุม สังข์ชุม

ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ๑ ท่าน

- นายสิทธิรักษ์ พลายุสุวรรณ

ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาชิกท่านใด จะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา

๕.๑ พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม พ.ศ. ๒๕๕๕

เนื่องจากสมัยที่ยังเป็น อบต.ขนอม ประธานสภาอบต.ขนอม สมัย นั้นคือ นายกัมพล มีชัย ได้ออกระเบียบนี้ไว้แล้ว โดยประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งตอนนี้จากอบต.ขนอม ได้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผมในฐานะที่เป็นประธานสภา จะต้องออกระเบียบสภาเทศบาลว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขึ้นมาให้สภาพิจารณาเพื่อประกาศใช้ต่อไป เพราะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อ ๒๔ วรรค ๓ กำหนดไว้ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล อ่าวขนอม ให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นกำหนด ผมจึงได้ดำเนินการร่าง ระเบียบเพื่อเสนอให้สภาพิจารณาและรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ ก็กำหนดไว้เช่นเดียวกัน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอให้สภาได้ พิจารณาและอภิปราย

นายกัมพล มีชัย  
รองนายกฯ

เนื่องจากเรื่องนี้ถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เป็นหน้าที่ของฝ่าย นิติบัญญัติ โดยเฉพาะประธานสภาจะต้องออกระเบียบ โดยเสนอร่างต่อสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณา เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒๔ วรรค ๓ โดย กำหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา- เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด เพราะ

ฉะนั้น ผมจึงย้ำว่าระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด คือสิ่งที่ประธานจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย ตามระเบียบที่จะต้องเสนอให้สภาได้พิจารณา ซึ่งเป็นร่างระเบียบที่ประธานสภาจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ตอนนี้เราใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๘๗ ได้กำหนดไว้ในวรรคแรกว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าว ฉะนั้น จึงเห็นว่าทั้งรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ประธานจะไม่นำเสนอให้สภาได้พิจารณาไม่ได้ เพราะว่าตั้งแต่ที่มีหนังสือสั่งการมาตอนสมัยที่ผมเป็นประธานสภาสมัย อบต.ชนอม ได้ออกระเบียบนี้ไว้ โดยสภาได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ฉะนั้น วันนี้เพื่อความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงขอให้สภาได้พิจารณากันด้วย ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภา ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

นายสามารถ ภักดีรัตน์  
นิติกร

มีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ที่ประชุมและก็มีประเด็นการปรึกษาหารือเพิ่มเติม ตามที่ทุกปีของเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จะมีการจัดแข่งขันฟุตบอล ๗ คน โดย อบต.ชนอมเดิม ซึ่งปีนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่กำหนดในการแข่งขันฟุตบอล อบต.ชนอมคัพ ซึ่งผมได้ร่างกำหนดการคร่าวๆ แจกสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมไว้แล้ว โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “เทศบาลตำบลอ่าวชนอมคัพ” หรือตัวย่อ ทต.อ่าวชนอมคัพ ซึ่งปีนี้ได้กำหนดการรับสมัครวันที่ ๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล และจะมีการจับสลากวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เริ่มแข่งวันที่ ๒๓ กรกฎาคม เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนวัดกระดังงา ซึ่งจะสอดคล้องกับการแข่งขันของกีฬาอำเภอชนอม ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประเภทการแข่งขัน มีการแข่งขันของประชาชนชายภายในเขต อ.ชนอม และประชาชนหญิง ซึ่งต่อไปจะปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งทีมการแข่งขันและภายในเขตอำเภอจะมีฟุตบอลนักเรียนชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และฟุตบอลหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในเขตอำเภอ ในส่วนที่จะเรียนแก่ที่ประชุมคือการแข่งขันของประชาชนหญิง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาทุกปี ซึ่งปีนี้จะหารือในที่ประชุมว่าในการส่งทีมของประชาชนหญิง จะกำหนดคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป

นายกำพล มีชัย

รองนายกฯ

ดั่งที่นิติกรซึ่งรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันฟุตบอลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ชนอมคัพ และปีนี้ได้มาเป็นเทศบาลตำบลอ่าวขนอมคัพ ซึ่งเหตุผลที่จัดในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม เพราะข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกำลังจะหมดในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้ ทุกอย่างตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งตอนนี้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.ชนอม เพราะจะต้องดำเนินการในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบัญญัติซึ่งอยู่ในหน้า ๑๙ เป็นค่าใช้จ่าย ในการแข่งขันกีฬา อบต.ชนอมคัพ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในฤดูการแข่งขันกีฬา จะเห็นได้ว่าประชาชนชาวขนอมจะให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี เนื่องจากปีนี้ทางอำเภอได้เริ่มการแข่งขันกีฬาในวันที่ ๑ -๑๖ กรกฎาคม และจะแข่งขันกรีฑา อ.ขนอม ณ สนามโรงเรียนบ้านบางโหนด ในวันที่ ๑๘ -๒๐ กรกฎาคม เพื่อให้ต่อเนื่องกับการแข่งขันกีฬาใน อ.ขนอม ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมจึงได้หารือกันว่าจะจัดให้ติดต่อกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และที่สำคัญคือต้องยึดในรูปแบบเดิมและหาข้อบกพร่องของแต่ละปี เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีที่สุด อีกอย่างที่สำคัญอยากให้เพื่อนสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์และส่งฟุตบอลเข้ามาร่วมแข่งขัน ส่วนในเรื่องของฟุตบอลหญิงอยากให้ช่วยกันส่งมาหมู่บ้านละทีม โดยจะกำหนดอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป หรือ ๒๕ ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดความสมดุลในการแข่งขัน และในเรื่องฟุตบอลหญิง อยากให้หน่วยงานส่งเข้ามาเพื่อแข่งขันกับเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อาจจะเป็นในวันเปิดสนาม ถึงแม้งบประมาณจะตั้งไว้น้อย เพราะปกติจะตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่คงต้องดำเนินการทางงบประมาณจากภายนอกเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ฉะนั้น อยากให้สภาพุดคุยหารือกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ,ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ร่วมกัน

นายมนัส ใจเหมาะ

สท.เขต ๒

เรื่องที่จะพูดวันนี้เกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมถนนซึ่งใช้งบประมาณของหมวดเงินสะสม ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และทำเป็นบางสายหรือตลอดสาย

นายอภิชาติ ใจสบาย

รองนายก

ขอชี้แจงเรื่องการซ่อมถนน การซ่อมแซมถนนที่สมาชิกสภาได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้วนั้น ตอนนี้กำลังรีบดำเนินการเรื่อง การวางท่อระบายน้ำของทั้งเขต ๑ และเขต ๒ หลังจากนั้นจะได้ลงหินผุและเกรดให้เรียบตลอดสายตามที่ได้ผ่านมติสภาไปแล้ว

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่

สท.เขต ๑

วันนี้มีเรื่องสอบถามอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ คือ อยากทราบว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ ๒๕๕๖ ไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และคำถามที่ ๒ มีประชาชนฝากถามมา เกี่ยวกับการทำถนนบุกเบิกเลียบริบเขาของหมู่ที่ ๗ ว่า

ได้เกิดปัญหาหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารจะดำเนินการต่อหรือไม่  
อย่างไร

**นายกัมพล มีชัย**  
**รองนายกฯ**

ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้สอบถาม เรื่องแรก ขอชี้แจงว่า ในเรื่องของ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของเทศบาลตำบลอ่าว  
ขนอม ระเบียบกำหนดไว้ว่าต้องให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนสิงหาคม แต่ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒๕๔๘ กำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะ  
ต้องทำแผน ๓ ปีให้เสร็จก่อนมิถุนายน ซึ่งสมาชิกอาจสงสัยว่าทำไมเรื่องแผน  
๓ ปี ไม่นำมาคุยในสภา ขอเรียนให้ทราบว่า ระเบียบตอนเป็นเทศบาลกับ  
อบต. นั้นไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นอบต. จะต้องเสนอให้สภาได้พิจารณาก่อนที่  
นายกฯ จะประกาศใช้ แต่เทศบาลไม่ได้กำหนดให้สภาได้พิจารณา ระเบียบ  
กำหนดว่าหลังจากที่ได้ทำผ่านหมู่บ้าน ผ่านประชาคมเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนก็ได้ประชุมไปเสร็จแล้ว ส่วน  
คณะกรรมการพัฒนาจะประชุมวันนี้ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งเป็นขั้นตอน  
สุดท้าย หลังจากนั้นคณะกรรมการจะได้เสนอให้นายกฯ ลงนามเพื่อ  
ประกาศใช้ต่อไป เพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องขยายเวลาแต่ประการใด  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจะได้ประกาศใช้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  
อย่างแน่นอน หลังจากได้แผน ๓ ปี เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลตำบลอ่าว-  
ขนอม จะเร่งดำเนินการ ดังที่ สท.แต่ละเขต แต่ละหมู่บ้านมีความต้องการ จึง  
เรียนให้สภาได้รับทราบว่าทุกอย่างจะต้องเร่งดำเนินการ แม้ผู้บริหารจะเพิ่ง  
ได้มาทำหน้าที่เพียง ๓ เดือน ส่วนเรื่องของ หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตให้ฝ่ายโยธาได้  
ชี้แจง

**นายทองศักดิ์ ชัยมัน**  
**หัวหน้ากองช่าง**

เรื่องถนนหมู่ที่ ๗ เมื่อก่อนได้ทำการก่อสร้างไปเกือบจะเสร็จแล้ว  
พอดีได้มาติดในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของป่าไม้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้  
การไปมาสัญจรส่วนมากจะใช้ทางขึ้นของหมู่ ๗ ไปทะเลหมู่ ๘ ทางเลียบเขา  
จะไปมาลำบากมาก เพราะเกิดอุทกภัย น้ำเขาไหลหลาก ในสมัยนั้นได้ยุติการ  
ก่อสร้างและเบิกงบประมาณให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้อง  
ยุติไปเพราะติดเขตพื้นที่อนุรักษ์ของป่าไม้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

**นายไมตรี พรหมพิชิต**  
**นายกเทศมนตรี**

เรื่องหมู่ที่ ๗ ผมได้ทราบมาจากนางจเรว เจ้าของที่ดินซึ่งได้มาร้อง  
ทุกข์กับผมว่าการที่ไปทำถนนครั้งนั้น ได้ไปทำให้ที่ดินเสียหายมาก ซึ่งตัวนาง  
จเรวเองยังไม่ได้อุทิสอะไรเลย เป็นการทำโดยพลการ แต่นางจเรวไม่  
ต้องการที่จะมีปัญหาด้วย ผมเลยให้แกนนำเอกสารต่างๆ มาอุทิส และให้ช่าง  
ไปสำรวจและสามารถทำได้แค่ในพื้นที่ในสัญญาเท่านั้น จะเลยไปไม่ได้แต่  
ปัญหาคือ ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าข้างล่างเป็นที่ซึ่งอุทิสหรือยัง  
เพราะฉะนั้น ฝ่ายโยธาจะต้องดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงต่อ จึงแจ้งให้ที่  
ประชุมทราบ

**นายอภิชาติ ใจสบาย**  
**รองนายกฯ**

เรื่องการดำเนินการของงบประมาณที่ผ่านมา ตอนนี้ได้ดำเนินการใน  
เรื่องการทำถนนคสล. ซอยรุ่งเรือง, ซอยนายไสว, ซอยยายแจ่ม หมู่ ๙,

ขอยกความกลอย หมู่ ๗ ตอนนีก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกทำหนังสือ เรื่องตัดต้นไม้ตามถนนชายทะเลก็ได้ดำเนินการจากคอเขาไปถึงหมู่ ๔ แล้ว และเรื่องที่ร่วมกันทำความสะอาดจากสี่แยกไปหัวทะเล ตอนนีก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ขอขอบคุณสมาชิกที่ช่วยสนับสนุนค่าสปอนเซอร์ต่างๆ ด้วย

#### ประธานสภาฯ

มีเรื่องฝากสมาชิกอีกสองเรื่องคือ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ไหน เขตไหนที่มีปัญหา อยากรู้ให้สมาชิกช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าด้วย เรื่องตัดต้นไม้ของหมู่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่านรองอภิชาติ, ประธานสภา, สมาชิก, เจ้าหน้าที่และท่านนายกได้สนับสนุนอาหารเที่ยง มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายธวัชชัย ไชยเทพ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

#### คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)

(นางสุภาณี สมทรง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภาฯ

(นายราเชนทร์ ขนอม)

(ลงชื่อ)

(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

ผู้ลงนามรับรอง



(ลงชื่อ) ธีรชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ  
(นายธีรชัย ไชยเทพ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา  
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง  
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ  
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ทอใหญ่  
(นายอนุรักษ์ ทอใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง  
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ  
(นายราเชนทร์ ขนอม)  
ผู้ลงนามรับรอง





















(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูจิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)







